



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๘๖/๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๘๖/๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mcd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ญี่ปุ่น

- การประชุมรัฐมนตรีพลังงานและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ G7 เห็นพ้องลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องยนต์ ร้อยละ ๕๐

๒. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

- ศาลสั่งจำคุกนายโจเซฟ หว่อง ๓ เดือน ข้อหาละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

๑. ญี่ปุ่น : การประชุมรัฐมนตรีพลังงานและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ G7 เห็นพ้องลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องยนต์ ร้อยละ ๕๐ (วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ : สำนักข่าว NHK)

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ ๗ ประเทศ หรือ G7 เห็นพ้องที่จะพยายามลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากเครื่องยนต์ โดยคณะรัฐมนตรีต้องการให้ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้ระบุในปี ๒๕๔๓ ลดเหลือครึ่งหนึ่งภายในปี ๒๕๗๘ จากการประชุมรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ G7 ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา ๒ วัน ได้หารือกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรื่องพลังงาน โดยมีประเด็นหลักคือ ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ กลุ่มประเทศสมาชิก G7 ได้ออกมาตรการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยคำนวณจากจำนวนเครื่องยนต์ในแต่ละประเทศ ซึ่งรวมถึงรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาป ภายใต้ข้อตกลงนี้ เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ช่วยกันลดปริมาณก๊าซที่ปล่อยจากเครื่องยนต์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฮบริดด้วย

อย่างไรก็ตาม แฉลงการณ์ร่วมที่ระบุว่ากลุ่มประเทศสมาชิก G7 จะติดตามความคืบหน้าของประเทศของตนทุกปีเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยข้อตกลงนี้ไม่ได้รวมถึงกำหนดเวลาการยกเลิกการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ระบุว่าควรเลิกใช้หากไม่มีมาตรการเพียงพอที่จะลดการปล่อยก๊าซจากการใช้ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ รัฐมนตรีกลุ่มประเทศสมาชิก G7 ยังเห็นพ้องที่จะริเริ่มเพิ่มปริมาณของแร่หายากและแร่สำคัญอื่น ๆ ที่สามารถรีไซเคิลจากเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วทั่วโลก และได้กำหนดเป้าหมายใหม่ในการป้องกันมลพิษทางทะเลอันเนื่องมาจากขยะพลาสติกให้ได้ภายในปี ๒๕๘๓ พร้อมกันนี้รัฐมนตรีกลุ่มประเทศสมาชิก G7 จะนำแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวมาหารืออีกครั้งในการประชุมที่เมืองฮิโรชิมาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ที่มา : www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230416_18/

นางสาวนันท์วัน หสตั้งไทรแก้ว
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

๒. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง : ศาลสั่งจำคุกนายโจชัว หว่อง ๓ เดือน ข้อหาละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
(๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ : สำนักข่าว Reuters)

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ นายโจชัว หว่อง (Mr. Joshua Wong) นักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งเป็นที่รู้จักดีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ถูกศาลตัดสินจำคุก ๓ เดือน ข้อหาละเมิดกฎหมายด้านการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่ง โดยข้อมูลคำตัดสินดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของนายหว่องที่ระบุว่าตนเองถูกตัดสินจำคุกในข้อหาละเมิดคำสั่งศาลที่ห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตำรวจที่ยังป็นเข้าใจผู้ประท้วงเมื่อปี ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตามในศาลเปิดเผยว่า นายหว่องได้เดินทางไปรับฟังการพิจารณาคดี แต่ไม่ได้พูดหรือให้การแต่อย่างใด ในขณะที่ศาลยังไม่มี การเผยแพร่คำตัดสินที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเพียงคำตัดสินทางวาจาเท่านั้น และทนายของนายหว่องยังไม่ได้แสดงความเห็นใด ๆ

ทั้งนี้ นายหว่องถือเป็นนักเคลื่อนไหววัย ๒๖ ปี โดยเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อปี ๒๕๕๗ ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เป็นแกนนำการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งในครั้งนั้น นายหว่องได้เป็นผู้นำนักศึกษาในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับฮ่องกงโดยมีการปักหลักชุมนุมในถนนต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางการเงินของฮ่องกงเป็นเวลาถึง ๗๙ วัน

นายหว่องได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศเพื่อการเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยให้กับฮ่องกงซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และได้มีโอกาสพบปะกับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงจากทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอีกหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่าการกระทำของเขาได้สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เป็นอย่างมาก โดยมองว่านายหว่องเป็นเครื่องมือด้านมืดของชาติตะวันตก นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๒ สมาชิกสภาองเกรสของสหรัฐฯ ได้เสนอชื่อนายหว่องเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เนื่องจากเขามีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในปี ๒๕๕๘ ที่รู้จักในชื่อ Umbrella movement ที่มีการใช้ร่มเป็นเกราะเพื่อป้องกันปืนใหญ่ฉีดน้ำและแก๊สน้ำตา ทำให้หนุ่มสาวรุ่นใหม่ในฮ่องกงมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น และพยายามผลักดันการปฏิรูปการเมืองในฮ่องกงโดยใช้แนวทางสันติวิธี

ปัจจุบัน นายหว่องเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย ๔๗ คนที่ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการล้มล้างการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการของฮ่องกง ตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จีนบังคับใช้ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งรัฐบาลประเทศตะวันตกวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายดังกล่าวว่า เป็นเครื่องมือทำลายคนที่เห็นต่าง ในขณะที่รัฐบาลจีนและฮ่องกงอ้างว่ากฎหมายนี้นำมาซึ่ง

เสถียรภาพในการบริหารปกครองตนเองเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของฮ่องกง และเพื่อป้องกันการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ซึ่งบางครั้งได้กลายเป็นความรุนแรง

ที่มา : <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hong-kong-activist-wong-jailed-3-months-over-information-breach-2023-04-17/>

นางสาวชญชนม์ นาทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๙ เมษายน ๒๕๖๖